

**Trường THCS Thị trấn Văn Điển tổ chức chương trình ngoại khóa với
Chuyên đề "Văn hóa ứng xử học đường và phòng chống bạo lực học đường"**

Năm học 2023 – 2024

Văn hóa là thể tổng hòa những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Văn hóa ứng xử là một biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng của con người trước sự tác động của người khác với mình trong một tình huống nhất định được thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con người nhằm đạt kết quả tốt trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Văn hóa ứng xử chính là những đặc điểm tính cách của cá nhân được thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, lời nói của từng cá nhân trong giao tiếp xã hội.

Để hình thành cho học sinh thái độ biết yêu thương, biết sống đoàn kết và hòa bình trong học tập, lao động, vui chơi. Biết lên án, phê bình các hành động bạo lực học đường. Đồng thời trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ bản về xử lý tình huống như: Kiểm soát cảm xúc, kiểm soát hành vi và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong các tình huống có nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường.

Với ý nghĩa đó, ngày 11/9/2023 trường THCS Thị trấn Văn Điển tổ chức chương trình Giáo dục ngoại khóa với chuyên đề “Văn hoá ứng xử học đường và phòng chống bạo lực học đường” cho các em học sinh nhà trường.

Đến dự chuyên đề “Văn hóa ứng xử học đường và chống bạo lực học đường” thầy và nhà trò nhà trường vui mừng được chào đón có sự hiện diện của diễn giả, chuyên gia giáo dục kỹ năng **Đinh Văn Hưng** và **Trần Thanh Nga** đến từ Học viện đào tạo kỹ năng New Word Academy. Đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường có bà Ngô Thu Thủy - Ủy viên Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường. Phía nhà trường có cô giáo Trương Thị Quý Hoa – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Buổi chuyên đề “**Văn hóa học đường và phòng chống bạo lực học đường**” đã tuyên truyền, trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng, giúp các em học sinh

phòng, tránh bạo lực học đường trong trường học, để các em ngoài việc thực hiện tốt thì còn là một tuyên truyền viên giỏi tới bạn bè gia đình và xã hội, để hoàn thiện tốt nhân cách người học sinh xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ .

Qua buổi hoạt động ngoại khoá các em học sinh đã biết được thế nào là nét đẹp văn hoá ứng xử trong nhà trường và phòng chống bạo lực học đường. Chương trình khép lại với không khí vui tươi, ý nghĩa và đầy cảm xúc trong mỗi học sinh.

Một số hình ảnh trong buổi chuyên đề:





Chuyên gia Trần Thanh Nga và các em học sinh thực hành về văn hóa ứng xử học đường



Chuyên gia Đinh Văn Hưng cùng các em học sinh chia sẻ về bạo lực học đường

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!





Các thầy cô hướng dẫn các em thực hành các kỹ năng phòng chống bạo lực học đường



Đại diện học sinh lên tặng hoa cảm ơn các thầy cô



Đại diện BGH, phụ huynh HS chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô chuyên gia

Thực hiện: Nguyễn Thị Trâm